



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 39/2545

วันที่ 2 กรกฎาคม 2545

## การแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2545 ในการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บริษัทฯ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องบริษัทภิบาล และเพิ่มแนวทางการระดมทุนของบริษัทฯ โดยให้สามารถรับฝากเงินจากประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนของเงินทุนที่นำมาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ทั้งนี้ การเพิ่มแหล่งเงินทุนจากการรับฝากเงินดังกล่าวจะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินบางส่วนจากภาครัฐ ทั้งทางตรงในรูปเงินกู้จากรัฐบาล และทางอ้อมในรูปการค้ำประกันจากรัฐบาล ที่จะส่งผลกระทบต่อภาระหนี้สาธารณะของรัฐบาลได้

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงรายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 ดังต่อไปนี้

1. ให้บริษัทฯ สามารถรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการระดมเงินทุนโดยรับฝากเงิน ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารต้นทุนเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับสถาบันการเงินอื่น จากเดิมที่การระดมเงินทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้และใช้วงเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งต่างประเทศและในประเทศเป็นหลัก และยังคงพึ่งพาการค้ำประกันจากรัฐบาล ซึ่งหลังจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทำให้การระดมเงินกระทำได้ยากขึ้นและมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น
2. ให้บริษัทฯ สามารถให้บริการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเดินสะพัดที่เบิกถอนได้ด้วยเช็คและเป็นผู้ใช้เงินตามเช็คได้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างคล่องตัวและครบวงจร
3. ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นบุริมสิทธิ และให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องบริษัทจำกัด เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ จะทำการเพิ่มทุนเรือนหุ้นโดยการออกหุ้นสามัญเท่านั้น และการที่พระราชบัญญัติบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2502 ได้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม มีผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นได้ จึงเป็นปัญหาต่อการระดมทุนในปัจจุบัน เพราะมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ สูงกว่าราคาในตลาด และบริษัทฯ



ไม่สามารถออกหุ้นบริษัที่มีลักษณะงูใจผู้ลงทุนได้ด้วย ทั้งนี้ การนำบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วย  
บริษัทมหาชนจำกัดมาอนุโลมใช้แทนบทบัญญัติว่าด้วยบริษัทจำกัดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับ  
บริษัทและสถาบันการเงินอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกัน

4. การเพิ่มธุรกรรมให้บริษัทฯ รับฝากเงินได้ จะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่  
ผู้มาฝากเงิน ดังนั้น การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนี้จึงได้  
เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีระบบการกำกับดูแลความมั่นคงและระบบการตรวจสอบในด้านฐานะ  
การเงิน (Management Audit) ในแนวทางเดียวกับสถาบันการเงินโดยทั่วไป และการให้มีบรรษัทภิบาล  
โดยให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำกับดูแลกิจการโดยทั่วไป การกำหนดให้มีการดำรงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วน  
กับทรัพย์สิน หนี้สินหรือภาระผูกพัน การกำหนดการสอบบัญชีและรายงาน และการปรับปรุงข้อห้าม  
การนำเงินไปลงทุนของบริษัทฯ อย่างชัดเจน

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างพระราชบัญญัติบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง  
ประเทศไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจพิจารณาในประเด็น  
กฎหมายต่อไป